

สรุปการประชุมคณะกรรมการด้านการตลาด

สมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่

วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 13:30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 กรมปศุสัตว์

ความเป็นมา	<ul style="list-style-type: none">• คณะกรรมการด้านการตลาด โดยสมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ ได้จัดประชุมหารือสถานการณ์ราคาไข่ไก่ปัจจุบัน โดยมี น.สพ.สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ณ ห้องประชุมลีลาวดี 1 ดิกชัยอัครรักษ์ กรมปศุสัตว์ โดยมีเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ จากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย
สาระสำคัญ	<ul style="list-style-type: none">• ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ<ol style="list-style-type: none">๑. ต้องการให้ทำกิจกรรมส่งออกไข่ไก่ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิ.ย.61 จำนวน 150 ตู้๒. ต้องการให้ผู้ส่งออกไข่ไก่ผลักดันส่งออกไข่ไก่เบอร์ 3 เพื่อแก้ปัญหาราคาไข่ไก่ภายในประเทศ๓. ขอให้ผู้ส่งออกไข่ไก่เจรจาพูดคุยเรื่องราคาส่งออก เพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคากันเองในตลาดต่างประเทศ๔. ขอให้ทบทวนกิจกรรมการปลดแม่ไก่ไข่ยืนกรงที่อายุ 72 สป.ที่กรมปศุสัตว์ดำเนินการ เนื่องจากประสิทธิภาพของสายพันธุ์ปัจจุบันเปลี่ยนไป และควรปลดแม่ไก่ไข่ยืนกรงที่อายุ 80 - 85 สป.• ข้อสรุปจากที่ประชุม<ol style="list-style-type: none">1. ให้ปรับราคาไข่ไก่เข้าสู่สถานะเดิม<ol style="list-style-type: none">1.1 บจก.KCF (เกษมชัยฟาร์ม) ให้ความร่วมมือในการปรับราคาขายไข่ไก่หน้าเวปไซด์เพิ่มขึ้น ฟองละ 30 สต.1.2 ขอความร่วมมือให้บจก.ร่วมมิตรฟาร์ม ประกาศปรับราคาไข่ไก่คละขึ้นฟองละ 10 สต. โดยราคาประกาศสมาคมฯ จะอยู่ที่ฟองละ 2.80 บาท ภายในวันจันทร์ที่ 4 มิ.ย. 612. ขอให้กรมปศุสัตว์ดำเนินการ ดังนี้<ol style="list-style-type: none">2.1 ประสานขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการที่จำหน่ายไข่ให้กับห้าง modern trade ในการซื้อขายไข่ไก่ให้เป็นไปตามราคาประกาศไข่คละของสมาคมฯ โดยราคาขายส่งให้ห้างไม่ควรต่ำกว่าฟองละ 2.60 บาท2.2 ให้ดำเนินกิจกรรมส่งออกไข่ไก่อย่างต่อเนื่อง โดยให้ผู้เลี้ยงไก่ไข่รายใหญ่ที่เลี้ยงไก่ไข่ตั้งแต่ 5 แสนตัวขึ้นไป รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ผู้เลี้ยงไก่ไข่รายอื่นที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมส่งออกไข่ไก่ด้วย2.3 ประสานขอความร่วมมือให้ผู้เลี้ยงไก่ไข่ยืนกรงปลดแม่ไก่ไข่ตามอายุที่ Egg Board กำหนด โดยปลด PS ที่อายุ 72 สป. และแม่ไก่ไข่ยืนกรงที่อายุ 78 สป.หรือให้เป็นไปตามประสิทธิภาพของสายพันธุ์ในอายุการปลดที่เหมาะสม เพื่อไม่ให้เกิดการยืดอายุไก่จนทำให้ปริมาณไข่ไก่ล้นตลาด

	<p>2.4 เร่งแก้ปัญหาการขยายการเลี้ยงอย่างไร้ขอบเขตของผู้เลี้ยงไก่ไข่บางราย</p> <p>2.5 สำรวจจำนวนแม่ไก่ไข่ยืนกรง เพื่อให้ทราบจำนวนแม่ไก่ไข่ยืนกรงและผลผลิตไข่ไก่ที่แท้จริง เพื่อนำมาใช้วางแผนการผลิตไข่ไก่ให้มีปริมาณที่เหมาะสมต่อไป</p> <p>2.6 กำกับดูแลปริมาณ PS ในประเทศ ให้เข้มงวด และให้เป็นไปตามมติของ Egg Board</p> <p>2.7 กำหนดให้มีการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการตลาดในเดือนถัดไป เพื่อหารือวางแผนราคาไข่ไก่ในประเทศให้มีเสถียรภาพ</p> <p>2.8 จัดประชุมผู้เลี้ยงไก่พันธุ์ เพื่อพิจารณาปรับแผนการนำเข้าเลี้ยง PS และหามาตรการดูแลเรื่องของไข่เชื้อ</p> <p>2.9 เชิญผู้ประกอบการที่ไม่ได้ส่งออกไข่ไก่ตามมติกิจกรรม PS Support (บจก.ฟาร์มสัตว์ปีกล้านนา และ บจก.ศรีรุ่งเรืองฟาร์ม) มาหารือที่กรมปศุสัตว์</p> <p>2.10 เพื่อให้มาตรการต่างๆ ที่กรมปศุสัตว์ขอความร่วมมือไปยังผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องได้รับความร่วมมืออย่างเต็มที่ เห็นควรดำเนินการ 2 ข้อ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ให้สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ (สคบ.) ออกประกาศเรื่องการควบคุมดูแลการเคลื่อนย้ายสัตว์ฯ ทั่วประเทศ ให้เป็นไปตามระเบียบขั้นตอนที่กำหนดไว้อย่างเข้มงวด - ให้กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ (อยส) .สุ่มตรวจสอบขั้นตอนการผลิต การใช้อาหารสัตว์ ยาสัตว์ จากผู้ประกอบการว่าถูกต้องได้มาตรฐานเป็นไปตามที่ราชการกำหนดไว้หรือไม่
--	---

สรุปข้อมูลโดย : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาสัตว์ปีก กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

สมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ (ช่วยตรวจทาน)



ภาพบรรยากาศการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการตลาด สมาคมผู้ผลิต ผู้ค้า และส่งออกไข่ไก่

